

Ukraine - Một quốc gia với cái tên nghe không quá xa lạ nhưng cũng không nhiều người biết rõ về nó.



Diện tích lớn nhất châu Âu

Nga là quốc gia rộng lớn nhất thế giới nhưng lãnh thổ nằm ở hai châu lục là Á và Âu. Nếu chỉ tính các quốc gia nằm trọn vẹn trong châu Âu, Ukraine có diện tích lớn nhất với 603,628 km².

Phía đông giáp Nga và phía tây có đường biên với Ba Lan, nước này còn giáp với biển Đen và biển Azov về phía Nam và giáp với Belarus về phía Bắc. Thành phố Kiev là thủ đô của Ukraine.



Nhà ga sâu nhất thế giới

Nhà ga Arsenalna thuộc tuyến metro Svyatoshynsko-Brovarska, nằm giữa 2 ga Khreschatyk và Dnipro trong quận Pechersky, trung tâm Kiev, chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 6-11-1960, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Cách mạng tháng 10 Nga.

Nhà ga Arsenalna là ga tàu điện ngầm sâu nhất thế giới với độ sâu lên tới 105,5m. Để xuống được sân ga, hành khách phải qua 2 tầng thang cuốn với độ dài thang đầu là 55,8m và thang sau là 46,6m.



Sa mạc lớn nhất châu Âu

Oleshky là sa mạc lớn nhất ở châu Âu, khá là bất thường khi Ukraine nổi tiếng với đất nông nghiệp trù phú. Nó nằm ở phía nam của Ukraine, cách 30 km về phía đông của Kherson.



Quê hương của chiếc máy bay lớn nhất thế giới

Máy bay vận tải có sức chở lớn nhất thế giới được sản xuất tại Ukraine - Antonov An-225 Mriya, với mục đích ban đầu là để chuyên chở các tàu vũ trụ con thoi.

Ra đời cách đây 28 năm nhưng cho tới nay Antonov An-225 Mriya vẫn là loại máy bay lớn nhất thế giới. Nó có sải cánh lên tới hơn 88m, sử dụng 6 động cơ lớn và trọng tải tối đa là 640 tấn.

cao và cởi mở trong giao tiếp. Không khó để nhận ra các cô gái Ukraine với mái tóc vàng, nâu cùng gương mặt ưa nhìn và vóc dáng khỏe mạnh.



[Why are Ukrainian women beautiful - YouTube](#)

www.youtube.com > watch

<http://best-matchmaking.com/> - a **Ukrainian** marriage agency, explains you **why are Ukrainian women** so ...

YouTube · Ukraine brides · 9 thg 8, 2018

CERSEI(Tổng hợp)

TUYỆT ĐẸP SẮC HỒNG CỦA HỒ MUỐI KOYASHSKOYE

Một hồ nước màu đỏ tươi ở Ukraine đã gây sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới với sự huyền bí và màu sắc tuyệt vời của nó. Khi hoàng hôn buông xuống hồ muối Koyashskoye được điểm tô bởi sắc hồng âm áp và được dát vàng bởi ánh nắng mặt trời. Trên mặt hồ, những tảng đá bám đầy muối ẩn hiện như những chú ếch đang ngồi đợi mặt trời lặn để cất tiếng chào “tạm biệt” một ngày đã trôi qua.



Khi hoàng hôn buông xuống hồ muối Koyashskoye được điểm tô bởi sắc hồng ấm áp và được dát vàng bởi ánh nắng mặt trời

Vì sao nước hồ muối Koyashskoye lại có màu hồng?

Hồ muối Koyashskoye nằm trên bờ biển bán đảo Kerch ở Crimea, Ukraine và tách rời với Biển Đen bằng một dải đất. Đây là một thắng cảnh thiên nhiên độc đáo trên thế giới. Không giống như các hồ nước mặn khác trên thế giới, nước của hồ Koyashskoye mang một sắc hồng tuyệt đẹp, đôi lúc lại nhuộm đỏ trông như màu máu. Theo các nhà nghiên cứu, người ta cho rằng, nước hồ Koyashskoye có màu hồng là vì sự xuất hiện là phát triển mạnh của một loại vi tảo và các loài giáp xác.

Hồ Koyashskoye có diện tích không lớn, chiều rộng khoảng 2 km và dài 4 km. Lòng hồ khá nông, độ sâu trung bình chỉ khoảng tầm 1 m. Trong quá trình khám phá và tìm hiểu về hồ muối này, người dân địa phương cho rằng lớp bùn khoáng trong lòng hồ có thể dùng để chữa bệnh.



Lớp bùn khoáng trong lòng hồ muối có thể dùng để chữa bệnh

Vẻ đẹp của hồ muối Koyashskoye

Nhiều người cho rằng, hồ muối Koyashskoye trông giống như một sa mạc, bởi khi nhìn từ phía xa, mặt hồ trông rất tĩnh lặng, lấp ló một vài tảng đá to nhỏ tạo nên cảm giác mênh mông và sâu thẳm. Có lúc trông mặt hồ giống như một biển sữa dâu và rất giống với bề mặt của sao Hoả.

Vào mùa xuân, mặt hồ trở nên dịu dàng với sắc hồng xinh đẹp, sau đó chuyển thành màu đỏ trong suốt khi mùa hè đến. Màu sắc của hồ Koyashskoye còn có thể thay đổi theo ánh sáng mặt trời từ hồng sẫm đến đỏ đậm.



Cảnh bình minh tuyệt đẹp tại hồ muối

Các tảng đá nổi lên trên mặt hồ trông như những hòn đảo nhỏ có nhiều hình thù khác nhau. Khi thời tiết hanh khô, nắng làm bốc hơi nước để lộ trên bề mặt các tảng đá những tinh thể muối tươi sáng, tạo thành một khung cảnh đầy ngoạn mục. Các tinh thể muối bám xung quanh những tảng đá trông như lớp tuyết trắng xen lẫn với mùi hương của hoa viola. Du khách có thể thoả sức tưởng tượng và thả hồn sáng tạo theo những tinh thể muối lấp lánh, kỳ diệu.

Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của hồ muối Koyashskoye, du khách có thể đến đây vào buổi sáng sớm hoặc lúc chiều tà. Vào mỗi buổi sớm, khi màn sương mỏng lướt qua làm cho mặt hồ trở nên mờ ảo tuyệt đẹp hơn bao giờ hết. Khi hoàng hôn buông xuống hồ muối Koyashskoye được điểm tô bởi sắc hồng ấm áp và được dát vàng bởi ánh nắng mặt trời. Trên mặt hồ, những tảng đá bám đầy muối ẩn hiện như những chú ếch đang ngồi đợi mặt trời lặn để cất tiếng chào “tạm biệt” một ngày đã trôi qua.



Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của hồ muối Koyashskoye, du khách có thể đến đây vào buổi sáng sớm hoặc lúc chiều tà

Vì chưa thực sự nổi tiếng nên đến nay hồ muối Koyashskoye vẫn giữ được nguyên vẹn nét đẹp tự nhiên và hoang sơ. Với vẻ đẹp kỳ diệu mà tạo hoá ban tặng, chắc chắn hồ muối Koyashskoye sẽ dễ dàng ghi điểm trong mắt du khách ngay từ cái chạm mắt đầu tiên. Chính vì vậy, trên hành trình khám phá Đông Âu và đất nước Ukraine, du khách đừng quên ghé thăm và chiêm ngưỡng hồ muối Koyashskoye độc đáo này nhé!

[Visiting The Famous Pink Lake In Ukraine - YouTube](#)

www.youtube.com > watch

· [Dịch trang này](#)

Did you know that **Ukraine** has an amazing **pink lake**? This place has grown in domestic popularity, but so ...

YouTube · Jet Set Together · 8 thg 9, 2020

Theo: vycravel

Link tham khảo:

https://www.dailymail.co.uk/travel/travel_news/article-3115313/Pretty-pink-Mesmerising-hues-Martian-like-salt-water-lake-Ukraine-captured-series-stunning-photographs.html

BÍ KÍP DU LỊCH UKRAINE

Ukraine là một đất nước xinh đẹp và vô cùng độc đáo. Nằm trong danh sách những quốc gia bị đánh giá thấp nhất ở châu Âu bởi rất ít người nói tiếng Anh, đi lại khó khăn do vậy đất nước này không có nhiều khách du lịch ghé thăm.



Tuy nhiên chính những thách thức này lại tạo nên một cuộc phiêu lưu thú vị cho bạn! Người dân nơi đây thân thiện chào đón khách du lịch, chi phí không hề đắt đỏ và hơn hết còn cho bạn những trải nghiệm khó quên khi bạn khám phá các thành phố và vùng nông thôn.

Nếu bạn đang cân nhắc lựa chọn Ukraine cho chuyến du lịch sắp tới, hãy tham khảo bài viết dưới đây được tổng hợp từ Visana. Bài viết sẽ cung cấp những bí kíp tuyệt vời như những điểm đến không nên bỏ lỡ, những món ăn địa phương hấp dẫn, làm cách nào để tiết kiệm chi phí du lịch Ukraine, v.v.



1. Khi nào là thời gian tốt nhất để du lịch Ukraine?

Mùa đông Ukraine có thể rất khắc nghiệt, với một lượng tuyết khá lớn, đặc biệt là thành phố Kiev, đặc biệt là những đợt rét đậm vào tháng 10. Vào dịp Giáng sinh, nếu bạn thích trượt tuyết, bạn có thể ghé thăm khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Ukraine với giá cả phải chăng.

Tháng 3 và tháng 4 khí hậu vẫn ẩm ướt, nhưng một khi thời tiết ấm áp đến, Ukraine sẽ sống dậy với rất nhiều không gian xanh, hàng loạt quán cà phê vỉa hè và rất nhiều điểm tham quan ngoài

trời.

Nhìn chung, thời tiết tại Ukraine không nóng lắm, mặc dù sẽ có một vài đợt nắng nóng suốt mùa hè. Tháng 8 là mùa cao điểm của các thị trấn Lviv, Odessa và Biên Đen nên các bạn cũng cần chú ý để tránh tình trạng đông đúc nhé.

2. Kinh nghiệm xin visa Ukraine

Để xin visa Ukraine, đương đơn cần tìm hiểu thật kỹ những yêu cầu về giấy tờ của Đại Sứ Quán.

Phụ thuộc vào mục đích chuyến đi là du lịch hay công tác, đương đơn sẽ cần chuẩn bị một số những hồ sơ riêng biệt.

3. Du lịch Ukraine ghé thăm Kiev, Lviv và Odessa

Có ba thành phố nên đến thăm ở Ukraine thực sự thể hiện lợi thế tốt nhất của đất nước này. Kiev (thủ đô của Ukraine) là một địa điểm du lịch đắt khách nhất và chính là nơi khởi nguồn của Kievan Rus cổ đại.

Bên cạnh đó, Lviv là thủ đô không chính thức của Tây Ukraine, nơi đây kết hợp khéo léo giữa nét cổ điển và hiện đại, mang trong mình các quy tắc lịch sử của Ba Lan, Rumani, Áo-Hung và cuối cùng là sự cai trị của Ukraine.



Nếu là một người sôi động và thích các hoạt động, thì Odessa sẽ là một điểm đến thú vị cho bạn. Odessa là miền đất phía nam của đất nước với nhịp sống hiện đại – các bữa tiệc sôi động và các kỳ nghỉ trên những bãi biển tuyệt đẹp, v.v.

4. Du lịch Ukraine đi mua sắm vào chủ nhật

Không giống như hầu hết các nước châu Âu chủ nhật các cửa hàng thường đóng cửa, Ukraine là nơi lý tưởng để mua sắm cuối tuần.

Tại các thành phố lớn nhất của Ukraine, các trung tâm mua sắm và chợ mở cửa hàng ngày từ khoảng 10 giờ sáng đến 10 giờ tối – Thứ Bảy và Chủ nhật không phải là ngoại lệ. Mặc dù vậy, hãy lưu ý rằng thứ Hai đôi khi mọi người nghỉ lễ do công việc căng thẳng trong những ngày khác.

Khi người Ukraine đi du lịch đến các quốc gia khác ở châu Âu, họ thực sự ngạc nhiên bởi thực tế là hầu hết các địa điểm đều đóng cửa vào Chủ nhật.



5. Nên sử dụng tiền mặt khi đi du lịch Ukraine

Đồng nội tệ ở Ukraine được gọi là Bitcoin (UAH). Chỉ với 2.500 UAH tương đương khoảng 100 đô la Mỹ đã đủ để bạn có một kỳ nghỉ sang trọng tại quốc gia này. Tuy nhiên, bạn có thể gặp phải một vài tình huống khó khăn nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng.

Mỗi ngân hàng ở Ukraine có một tỷ lệ chuyển đổi nội bộ khác nhau, điều đó có nghĩa là bạn cuối cùng sẽ chi nhiều tiền hơn bạn dự định. Cũng khá khó để tìm thấy các máy ATM quốc tế tại Ukraine, vì vậy bạn hãy nhớ đổi tiền mặt trước khi đến đây nhé!

6. Tiết kiệm chi phí đi chuyển khi du lịch Ukraine

Uber rẻ hơn taxi và là cách tốt nhất để đi quanh thành phố nếu bạn không muốn đợi xe bus hoặc trả tiền taxi cao ngất ngưởng.

Ứng dụng Uber Pool là nơi bạn có thể chia sẻ một chuyến đi để có được khoản tiết kiệm tốt hơn nữa, mặc dù bạn cũng có thể đi một chuyến xe riêng để tránh những bất tiện phát sinh. Hiện tại, Uber đã có mặt ở các thành phố như Kiev, Odessa, Lviv, Kharkov và Dnipro, v.v.



Du lịch bằng tàu hỏa ở Ukraine tuy chậm nhưng đáng tin cậy và rẻ. Ví dụ, từ thành phố Kiev đến Lviv mất 5 giờ nhưng chỉ tốn 180 UAH.

Xe bus liên tỉnh ở đây đã lỗi thời mà giá cả lại khá đắt nên chỉ được sử dụng tốt nhất cho các chuyến đi ngắn. Chẳng hạn, cùng một hành trình (Kiev đến Lviv) đi bằng xe bus mất gấp đôi thời gian và chi phí cũng gấp đôi đi chuyên bằng tàu hỏa.

Hầu hết ở các thành phố lớn xe bus chỉ có giá 2 UAH cho một vé và có thể được mua bằng cách sử dụng mã thông báo, có thể lấy được tại phòng vé hoặc từ các máy tự động.

7. Thưởng thức ẩm thực địa phương khi du lịch Ukraine

Đã đến Ukraine, điều đầu tiên bạn phải làm là thử món ăn Ukraine. Thực phẩm truyền thống nơi đây rất đa dạng, phong phú mà lại không hề đắt đỏ.

Hãy thử chuỗi nhà hàng nổi tiếng có tên Puzata Khata trên khắp Ukraine. Nhà hàng phục vụ các món ăn và đồ uống địa phương như borsh (một loại súp củ cải tươi có rau và thịt), varenyky (bánh bao tương tự như pierogies), holubtsi (bắp cải nhồi), kovbasa (xúc xích) và deruny (khoai tây). Đối với món tráng miệng hãy thử syrnyki (bánh phô mai) với smetana (kem chua) và berry kysil nhé!

Một bữa ăn điển hình như vậy có giá khoảng 85 UAH, thực sự rất hợp lý.



8. Không uống nước máy khi đi du lịch Ukraine

Một lời khuyên cần xem xét là bạn không nên uống nước máy ở Ukraine, vì nồng độ clo cao ở đây làm cho nước chỉ phù hợp để rửa hoặc sử dụng trong gia đình. Trong các quán cà phê và nhà hàng, hãy yêu cầu người phục vụ cho nước đóng chai.

Một số nơi cung cấp nước lọc miễn phí, chẳng hạn ở thành phố Kiev, có những phòng công cộng với nước giếng- nơi bạn có thể đổ đầy chai của mình.

9. Bạn có thể tìm thấy rượu ở bất kỳ đâu khi đi du lịch Ukraine

Đồ uống có cồn được yêu thích và phổ biến nhất ở Ukraine là vodka. Những loại phổ biến là horilka truyền thống (dung dịch nước và rượu tinh khiết), spotykach (vodka thấm với quả mọng) và medovukha (vodka với mật ong lên men).

Những đồ uống này có thể được tìm thấy ở hầu hết mọi địa điểm, đặc biệt là ở phía tây của đất nước.



Trên đây là một số bí kíp hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong chuyến du lịch tự túc đến đất nước Ukraine xinh đẹp! Rất mong bạn sẽ có những trải nghiệm thật an toàn, thú vị và đáng nhớ tại miền đất này.

[KYIV/KIEV UKRAINE - Daily Life - YouTube](#)

www.youtube.com > watch